

UBND QUẬN CẦU GIẤY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 185/PGD-VP
V/v tăng cường công tác phòng chống
dịch COVID-19, sốt xuất huyết
và dịch bệnh mùa hè.

Cầu Giấy, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS;
- Chủ các nhóm lớp mầm non tự thực độc lập.
- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX

Thực hiện Công văn số 722/UBND-YT ngày 11/7/2022 của UBND quận Cầu Giấy về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè; Công văn số 2030 /SGDDĐT-CTTT-KHCN ngày 13/7/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12-17 tuổi, phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung sau:

1. Về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19

Xây dựng kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi với nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động cha mẹ, người giám hộ của trẻ, đối tượng tiêm chủng tham gia tiêm chủng. Phối hợp với Trung tâm Y tế quận tăng cường tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm đủ, đúng liều vắc xin phòng COVID-19.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Y tế địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho học sinh kịp thời, đầy đủ bảo đảm đúng tiến độ. Triển khai bố trí các điểm tiêm chủng. Bố trí nhân lực phối hợp tiếp đón và phân luồng tại các điểm tiêm ở trường học. Phân công giáo viên (hỗ trợ nhập liệu, công tác tổ chức, phân luồng), nhân viên y tế trường học tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi cần (theo đề xuất của Trung tâm Y tế quận);

Rà soát, lập danh sách đối tượng học sinh từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi cơ bản theo từng lớp học; danh sách học sinh được cha mẹ đồng ý; không đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Vận động cha mẹ học sinh đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch;



Ban Giám hiệu và giáo viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc hướng dẫn, vận động, tuyên truyền và kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID- 19 cho học sinh tại đơn vị, khối, lớp phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch (trong trường hợp thực hiện tiêm tại trường học).

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật kịp thời tình hình tiêm phòng của đơn vị qua bảng tính trực tuyến của phòng GDĐT và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ <https://csdl.hanoi.edu.vn>.

2. Về việc phòng, chống sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè

Tăng cường tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Viêm não Nhật Bản, bệnh dịch lỵ, mới (Đậu mùa khỉ)... với các nội dung về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, diệt muỗi trưởng thành,

Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, các hoạt động thu gom và loại bỏ các vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sinh trưởng để phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue; Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đảm bảo tất cả các khu vực trong khuôn viên trường học, xung quanh trường học, tại gia đình, các vị trí có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi phải được giám sát để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế. Cần tập trung vào các dịch bệnh mùa hè, vệ sinh môi trường phòng chống dịch tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ;

Chủ động đề xuất các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín;

Tuyên truyền sâu rộng tại các khu dân cư, trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học, tại các khu dân cư, nơi công cộng.

Phòng GDĐT quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ.c Trưởng phòng;
- Các đ.c Phó trưởng phòng;
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.



Đinh Thị Hương

